

CAGLIERO 11

Bản Tin Sinh Động Truyền Giáo Salêdiêng



Anh em truyền giáo Salêdiêng và các thân hữu trong sứ mệnh truyền giáo Salêdiêng thân mến!

Xin thân ái gửi lời chào thăm anh em trong tháng truyền giáo cũng là tháng Mân Côi này. Nhân dịp Đợt Phát Xuất Truyền Giáo Lần Thứ 142, 74 anh em truyền giáo Salêdiêng đã khởi hành từ Valdocco. Con số khiêm tốn này cho thấy rằng nó sẽ trở thành một dấu chỉ lớn lao về đặc tính truyền giáo cho mọi người. Anh em biết rằng, ơn gọi truyền giáo diễn tả niềm tin của anh em trong Chúa Giêsu. Cha xin trích dẫn lời của Mẹ Maria Calculta đã viết 16 năm trước cho những sư huynh Salêdiêng: "Mẹ chắc rằng đó là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu thúc đẩy các con lan truyền Lời Ngài cho mọi dân tộc. Chính Ngài sẽ làm cho ơn gọi truyền giáo của các con sinh nhiều hoa trái. Nhưng các con không bao giờ được quên rằng: Trên hết ơn gọi của các con thuộc về Chúa Giêsu! Cho dù các con ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, khi các con cố gắng hết sức để gắn kết Chúa Giêsu, là các con đã phụng sự Ngài cách tốt nhất." Anh em hãy mở lòng đón nhận Lời của Chúa Giêsu qua lời phát biểu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em!" (Ga 20:23). Cha mong anh em cùng dâng những lời kinh Mân Côi trong tháng 10 này cho các ơn gọi truyền giáo Salêdiêng!

Václav Klement
Fr. Václav Klement, SDB

Tổng Cố Vấn Truyền Giáo Salêdiêng

Trung Thành Hội Nhập Đặc Sủng Của Don Bosco



"... và các con, những nhà truyền giáo thân mến, để thực hiện sứ mệnh Phúc Âm hóa và thay đổi cõi lòng con người, thế giới, các con không thể tìm đâu thấy mẫu gương tuyệt vời hơn Đức Giêsu, mà Ngài đã được giới thiệu với các con trong thư của thánh Phaolô gửi các tín hữu Philipphê (2,6-11). Thực vậy, thánh Phaolô mời gọi các con mang lấy tâm tình của Chúa Kitô thành của mình.

Nói cách khác, ngài mời gọi các con phục vụ tha nhân với lòng khiêm nhường sâu xa. Để vượt qua cái tôi vị kỷ, thường khiến các con lo âu báo Tin Mừng với một tinh thần ganh tị hoặc kiêu ngạo, thì không còn cách nào hơn là noi gương Chúa Kitô... Đây chính mô hình hội nhập văn hóa đích thực, tuyệt đối cần thiết cho việc Tin Mừng hóa và chạm đến điều thâm sâu nhất trong nền văn hóa của các dân tộc và biến đổi họ. Ra đi truyền giáo "Ad gentes" nghĩa là từ bỏ bất cứ điều gì làm các con xa cách những người các con được sai đến và trở nên khiêm nhường như một đứa trẻ bắt đầu học nói, học biết nền văn hóa bản địa, để trân quý những gì là chân, thiện, mỹ của nền văn hóa ấy, tóm lại để yêu thương họ như Chúa Kitô đã yêu thương bằng việc trao ban chính Ngài.

Noi gương Chúa Kitô sẽ trở nên dễ dàng và tận căn hơn nếu các con biết gắn kết sự nhiệt tình truyền giáo với Thánh Thể. Đây chính là con đường nên thánh của các con. Vì thế các con có thể sống những gì các con rao giảng và rao giảng những gì các con sống. Bằng cách này, Thánh Thể sẽ trở thành nguồn năng lực cho sứ mệnh truyền giáo và linh đạo, và việc truyền giáo sẽ trở thành nghi lễ Thánh Thể nối dài, làm cho thân thể Chúa Kitô vốn hiển mình trong cuộc thương khó, được trở nên tròn đầy.

Trong năm thứ nhất chuẩn bị mừng đệ nhị bách chu niên ngày sinh của Don Bosco, cha mời gọi các con học hỏi về ngài để có thể trở nên trung thành trong việc hội nhập đặc sủng của ngài tại những nơi khác nhau mà anh em được gửi đến..."



Don Pascual Chávez Villanueva

Bài giảng lễ Xuất Phát Truyền Giáo lần thứ 142.
Valdocco, ngày 25 tháng 09 năm 2011

“Chúa muốn con làm gì?”



Tôi là một kỹ sư người Pháp. Tôi đã quyết định trở thành một thiện nguyện viên vào năm 1999. Như Chúa Quan Phòng, tôi đã được gửi đến làm giáo viên ở một điểm hiện diện Salêdiêng tại Bờ Biển Ngà! Thực tế, tôi đã từng có suy nghĩ sống đời thánh hiến, nhưng việc tìm hiểu vẫn còn tiếp tục. Ấn tượng đầu tiên khi đến sống giữa các tu sĩ Salêdiêng tại Korhogo là việc mọi người tiếp đón tôi như một người anh em vậy! Chúng tôi đã chia sẻ với nhau mọi sự: những suy tư, công việc, niềm vui và nỗi buồn... Sau hai năm, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai của tôi: Chúa mời gọi tôi làm gì? Tôi có thể làm gì cho thế giới này? Tôi phục vụ như thế nào đây? Khi đọc

tiểu sử về Don Bosco, tôi nhận ra rằng cuộc đời Don Bosco chính là dự ngôn mang tính sư phạm, giúp chúng tôi tìm ra những giải pháp cho người trẻ ngày nay. Chính điều này cho phép tôi tổng hợp những khát vọng cá nhân để đào tạo, đồng hành, Phúc Âm hóa thành phần thanh thiếu niên nghèo khổ nhất. Tình yêu Chúa vẫn luôn là trung tâm điểm với ơn gọi của tôi. Đối với tôi, tình yêu thực sự là bước theo Đức Kitô trọn cuộc sống. Vì vậy, vào năm 2001 tôi quyết định đi vào nhà tập. Cuộc nội chiến xảy ra tại Bờ Biển Ngà vào năm 2002 - 2003 đã để lại cho tôi những dấu ấn sâu đậm. Tôi tự hỏi: phải chăng Chúa không gọi tôi trở thành một nhà truyền giáo hay là khí cụ bình an tại lục địa này? Sau đó, tôi viết đơn cho cha Bề Trên Cả và tôi được gửi đến Chad vào năm 2009 sau khi tôi chịu chức linh mục.

Ngày nay ơn gọi Salêdiêng tại Pháp và Châu Âu rất hiếm hoi. Để trở thành nhà truyền giáo "Ad extra" (hải ngoại), thật sự không dễ nếu xét đến những nhu cầu của các quốc gia Châu Âu. Tuy nhiên, không phải số lượng hội viên tại địa phương quyết định phẩm chất sự hiện diện Salêdiêng tại đó. Ngày hôm nay chúng ta đang đứng ở ngã tư, mình vừa phải thực hiện lời đề nghị quan trọng, vừa phải giải quyết những vấn đề còn tồn tại của mọi người. Đó chính là ý nghĩa của việc trở thành nhà truyền giáo. Tu hội nhận thức được vấn đề này và gửi chúng ta đến những nơi người trẻ đang cần chúng ta nhất.

Tôi đã học được rất nhiều từ Khóa Định Hướng Truyền Giáo Dành Cho Những Nhà Tân Truyền Giáo. Khóa học cung cấp cho chúng tôi những nền tảng căn bản về truyền giáo và nhân học. Nó cũng cảnh báo trước cho chúng tôi những ảo tưởng có thể xảy ra, những thách đố trong cuộc sống truyền giáo như: cú sốc văn hóa, hội nhập vào những hoàn cảnh nghèo khổ, xa gia đình. Thực vậy, việc trở thành một nhà truyền giáo "Ad vitam" (suốt đời) đòi hỏi một sự biện phân sâu xa, nghiêm túc nơi cả hai: nhà truyền giáo và tu hội.

Chad vốn được coi là quốc gia rộng lớn thuộc trung tâm lục địa Châu Phi. Nơi đây, tôi nhận thấy những thách đố về không khí và nhiều vấn đề khác. Những vấn đề này đúng như sứ mệnh của người Salêdiêng: khắc phục tình trạng nghèo đói liên tục, chuẩn bị công việc cho giới trẻ, hội nhập văn hóa trong bối cảnh liên tôn với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Hồi giáo tại đây. Thiện ý thì không đủ để vượt qua sự nản lòng có thể xảy đến. Do đó, một nhà truyền giáo tại Chad phải có đời sống cầu nguyện liên li, tham dự đầy đủ các bí tích nhằm sinh hoa trái. Tu hội đã thể hiện mối quan tâm đặc biệt đến những quốc gia thuộc vùng Sahel, mà người dân vốn đang sống trong tình trạng bất ổn và nghèo đói.

Nhưng chúng ta cần nhiều hội viên hơn nữa để góp phần làm nổi bật đặc sủng của chúng ta. Chính giới trẻ nhắc nhở cho chúng tôi điều này. Ở đây, tôi xin đề ra hai điểm đặc biệt quan trọng: thứ nhất là thích ứng hệ thống dự phòng vào bối cảnh Châu Phi và thứ hai là cùng làm việc trong những dự án đặc biệt được chú trọng. Nguyên xin Thiên Chúa tác động trong số những hội viên để có những người nhiệt thành truyền giáo tại Chad!

Linh mục. Xavier de Verchère
Nhà truyền giáo người Pháp tại Chad



Ý Truyền Giáo Salêdiêng

Những Ủy Viên Sinh Động Truyền Giáo Trên Toàn Thế Giới

Chúng ta cùng nguyện xin cho các anh em sinh động truyền giáo trong 90 tình dòng trên thế giới, đang nỗ lực cố gắng cho việc sinh động truyền giáo giữa các hội viên trong các cộng thể, giữa những thanh thiếu niên và cộng sự viên người đời trong nhóm của họ.

Chúng ta cần sự quảng đại của những hội viên sinh động truyền giáo để giữ ngọn lửa truyền giáo luôn cháy sáng trong mỗi tình dòng. Cuốn sách "Salesian Missionary Vision 1923-1967" của cha Anthony Roy, xuất bản tại Shillong, Ấn Độ vào tháng 8 năm 2010, và tờ báo "Gioventù Missionaria" của cha Rinaldi sau CD VatII, thể hiện sự sinh động truyền giáo qua các nhóm truyền giáo. Chúng ta có thể lấy sự gợi hứng này từ việc tổ chức những nhóm truyền giáo trong mỗi công cuộc Salêdiêng, qua việc thường xuyên gửi tài liệu, cầu nguyện cho ơn gọi truyền giáo Ad gentes, chia sẻ những kinh nghiệm truyền giáo.

Gửi những đóng góp và những đề nghị của bạn vào cagliero11@gmail.com

